



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๕๑๐๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Sevice) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Sevice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและลดเงื่อนไข ภาระต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้ง และทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที มีเป้าหมายดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอทั้ง ๘๗๘ อำเภอทั่วประเทศ

การจัดทำโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลักของหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประกอบด้วย ๔ กลุ่มกิจกรรม ๑) กลุ่มกิจกรรมมหาดไทยคลายทุกข์ ๒) กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน การส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายประชาชน ๓) กลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๔) กลุ่มกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Sevice) บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอ สนับสนุนโครงการฯ ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภิระธัมโม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๘ ต่อ ๑๑

๖๑
๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ..... 5041
วันที่..... 29 พ.ย. 2553
เวลา..... 15.00 น.

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๑๒๕๕๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและลดเงื่อนไข ภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้ง และทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถสนองความต้องการได้อย่างทันทั่วถึง มีเป้าหมายดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอทั้ง ๘๗๘ อำเภอทั่วประเทศ

การจัดทำโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลักของหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประกอบด้วย ๔ กลุ่มกิจกรรม ๑) กลุ่มกิจกรรมมหาดไทยคล้ายทุกข์ ๒) กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน การส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายประชาชน ๓) กลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๔) กลุ่มกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงขอความร่วมมือให้กำชับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้การสนับสนุนโครงการฯ ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ วรรณวโรทร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๒๓๐



แนวทางการขับเคลื่อน
โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ
กรมการปกครอง

โทร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๕ กด ๑ ต่อ ๒๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖

ตารางแสดงกิจกรรมหลักของหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	งบประมาณ
<p>๑. กลุ่มกิจกรรมมหาดไทยหลายทุกข</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายอำเภอตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความต้องการต่างๆ เพื่อประมวลนำไปแก้ไข - การให้บริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน รับปรึกษาปัญหาทางทะเบียน - ศูนย์อำนวยความสะดวกเป็นธรรมอำเภอ ออกให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ - การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำกิน - การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขา) การประปาส่วนภูมิภาค (สาขา) - การเผยแพร่ข้อราชการต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัด ประสาน ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ที่รับผิดชอบพื้นที่ จัดรถให้บริการทางทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Car) ให้บริการในพื้นที่อำเภอต่างๆ หมุนเวียนกันไป - อำเภอ ประสาน สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย อาชญากรรมในพื้นที่ การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย การเฝ้าระวังภัยต่างๆ - อำเภอ ประสาน ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ - นายอำเภอ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความต้องการต่างๆ เพื่อประมวลนำไปแก้ไข 	
<p>๒. กลุ่มกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรวมพลังมวลชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - การสร้างความสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ - การส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย - การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เทศกาลต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ - การขับเคลื่อนเผยแพร่แนวคิดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - การจัดกิจกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 	<ul style="list-style-type: none"> - อำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังมวลชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 	

ประเภทกิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ
<p>๓. กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน</p> <p>การส่งเสริมอาชีพและลดจ่ายประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการฝึกอาชีพพระยะสันตามความต้องการของประชาชน - แนะนำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ - บริการตัดผม เสริมสวย ฟรี - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ ฟรี - เผยแพร่ตำแหน่งงานว่างในพื้นที่ลงทะเบียนคนว่างงาน - ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ - แจกเครื่องอุปโภคบริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัด ประสานแนวปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ วิทยาลัยสารพัดช่าง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ด้านแรงงาน การฝึกอาชีพพระยะสัน ตัดผม เสริมสวย ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ) - อำเภอ ประสาน สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ (ด้านการส่งเสริมอาชีพพระยะสัน การพัฒนาอาชีพ) - ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ประสานขอรับเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมฯ สนง.ปภ. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ - อำเภอ ประสานหน่วยราชการ สถานศึกษา ในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน 	
<p>๔. กลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตร</p> <p>ปศุสัตว์ การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่ - ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปศุสัตว์ <p>การประมง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำหมันสัตว์เลี้ยง - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดของสัตว์เลี้ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - อำเภอ ประสาน สนง.เกษตรอำเภอ สนง.ปศุสัตว์อำเภอ และหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง - อำเภอ ประสาน สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ เผยแพร่แนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ที่ทำการปกครองจังหวัด ประสาน การดำเนินงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอ 	

ประเภทกิจกรรม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
<p>๕. กลุ่มกิจกรรมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนฟรี - ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดตามฤดูกาล - ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - อำเภอ ประสาน สนง.สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลในพื้นที่ สถานีอนามัยประจำตำบล และหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงาน - ที่ทำการปกครองจังหวัด ประสาน การดำเนินงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมสุขภาพประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอ 	